

Đây là một thông báo từ tổng giám thị Binienda. Tôi gọi để chia sẻ một vài cập nhật quan trọng.

WPS đã gửi các cuộc khảo sát học tập từ xa cho học sinh và nhân viên thông qua các địa chỉ email mọi người. Các khảo sát của phụ huynh đang được dịch và sẽ được gửi trên phương tiện truyền thông xã hội và cũng được đăng trên trang web của WPS vào thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020. Cuộc khảo sát đặt câu hỏi về học tập và giao tiếp từ xa từ nhân viên trong thời gian trường đóng cửa vì Covid 19. Vui lòng dành thời gian để điền vào bản khảo sát này vì chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để thông báo cho việc dạy và học trong năm học 2020-2021.

Các chương trình học hè trực tuyến của WPS dành cho học sinh lớp K-12 được đăng trên trang web của WPS, Worcesterschools.org. Mẫu đăng ký có thể được hoàn thành trên trang web. Phụ huynh cũng có thể liên hệ với hiệu trưởng và / hoặc giáo viên của trường để đăng ký. Trường học hè bắt đầu cho hầu hết các chương trình vào thứ Tư tuần sau 17 tháng 6. Học sinh nên đăng ký tuần này cho lớp học hè trực tuyến. Chương trình giáo dục đặc biệt bắt đầu vào ngày 6 tháng 7.

Trang web Học tập mở rộng của WPS, bao gồm Chương trình K-6 ST Math và Lexia có sẵn cho học sinh sử dụng suốt mùa hè. Bảng báo cáo của con quý vị sẽ được gửi qua đường bưu điện. Bao gồm trong thư là Báo cáo tiến độ giáo dục đặc biệt, thông tin về các trang web cho ăn mùa hè và các ứng dụng cho tất cả các lớp để học sinh sử dụng miễn phí trong mùa hè.

Tôi đã chia sẻ nhiều cuộc trò chuyện với nhân viên WPS, và các học sinh và gia đình trong tuần qua sau vụ giết George Floyd vô nghĩa. Họ đã chia sẻ những câu chuyện về sự tức giận, sợ hãi và tổn thương và tất cả đã thảo luận về mục tiêu chung của một cộng đồng trường học không bị phân biệt chủng tộc và không khoan dung. Nhân viên WPS đã chia sẻ cam kết của họ để cung cấp các cơ hội giáo dục thành công cho tất cả học sinh của mình. Tôi muốn chia sẻ rằng WPS cam kết đảm bảo rằng mọi trẻ em đều có quyền truy cập vào việc học và phát triển trong một nền văn hóa không có sự phân biệt chủng tộc và thiên vị vô thức. Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi cần cung cấp hỗ trợ và đào tạo bổ sung cho sinh viên và nhân viên của chúng tôi. WPS sẽ mở rộng đào tạo bắt đầu trong năm học 2019-20: Chấn thương tâm lý và đào tạo khả năng phục hồi của Tiến sĩ Heather Forkey, từ Trung tâm chấn thương tâm lý UMASS; Thực hành năng lực văn hóa để giải quyết chương trình giảng dạy hòa nhập; và Hợp tác giải quyết vấn đề để giải quyết phản ứng của nhân viên đối với việc kỷ luật học sinh. Vị trí Giám đốc Đa nhân dạng sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Ivonne Perez, Giám đốc Đa nhân dạng của chúng tôi, có một nhiệm kỳ thành công trong WPS với tư cách là Hiệu trưởng của Trường Magnet Chandler. Cô Perez sẽ tập trung vào việc xây dựng một nền văn hóa mạnh mẽ để nhận ra và đánh giá cao sự đa dạng bao gồm sự đa dạng ngày càng tăng trong lực lượng lao động, vì chúng tôi biết rằng sinh viên học tốt nhất khi họ có những giáo viên có trình độ cao đại diện cho cộng đồng của họ

Ủy viên Giáo dục sẽ công bố thêm thông tin liên quan đến việc mở lại trường vào tháng 8 trong tháng 6. Tôi sẽ liên lạc với quý vị trong suốt mùa hè để cập nhật thêm.

Tôi muốn cảm ơn phụ huynh và người giám hộ WPS của chúng tôi vì đã hợp tác với nhân viên WPS của chúng tôi trong thời gian đóng cửa này. Tôi chúc quý vị và con mình có một mùa hè thư giãn.

Trân trọng,

Maureen Binienda